

Số: 146 /PGDDĐT
V/v thực hiện chương trình
học kỳ 2 năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Kinh Môn, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn thị xã.

Thực hiện Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020; Công văn số 418/SGDDĐT-GDTH ngày 28/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học, Phòng GDĐT chỉ đạo trường tiểu học thực hiện như sau:

1. Các nhà trường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Tăng cường công tác truyền thông và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh quay trở lại trường theo quy định; đồng thời, tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp để điều chỉnh kế hoạch thực hiện của nhà trường cho phù hợp.

Các trường căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT, căn cứ kế hoạch dạy học trực tuyến mà nhà trường đã thực hiện, yêu cầu giáo viên kiểm tra, rà soát mức độ nắm bắt kiến thức của học sinh đối với từng môn học để xây dựng kế hoạch dạy học các nội dung tiếp theo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

2. Đảm bảo chương trình trong học kỳ 2

- Thời gian: Thực hiện 10 tuần thực học từ ngày 04/5/2020 đến 11/7/2020.

- Các trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh có đủ quỹ thời gian cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, tránh căng thẳng vì học bù dồn ép; cần có biện pháp trang bị cho học sinh nội dung cốt lõi của các môn học, không để hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp. Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và các môn học tự chọn (Tiếng Anh, Tin học) căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức dạy học và thời lượng dạy học phù hợp đảm bảo đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của môn học.

- Chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, kết hợp vừa dạy học bài mới vừa bố trí, sắp xếp thời gian để thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức

cho học sinh để đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng, không để tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng khi xét lên lớp, chuyển cấp. Trong đó cần quan tâm dành ưu tiên cho học sinh khối lớp 1 và khối lớp 5.

- Chủ động xây dựng lịch và tổ chức Kiểm tra định kỳ (KTĐK) cuối học kì 2 các môn học khi các khối lớp hoàn thành chương trình dạy và học. Kết thúc chương trình học kỳ II ngày 10/7/2020 (**Riêng khối lớp 5 tổ chức KTĐK- kết hợp bàn giao chất lượng học sinh vào ngày 08/7/2020**). Xét Hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 13/7/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Việc thực hiện các quy định về KTĐK- Bàn giao chất lượng học sinh vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 542/SGDDĐT- GDTH ngày 05/5/2016 của Sở GDĐT.

Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, nhu cầu của cha mẹ học sinh, giúp học sinh có thời gian để ôn tập, củng cố kiến thức và thực hiện học bài mới đảm bảo đúng chương trình, tránh được áp lực căng thẳng cho các em, các trường vẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, song cần thực hiện nghiêm túc việc “ Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lịch giờ học, ăn trưa (nếu ăn bán trú), sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh” theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học, Phòng GDĐT yêu cầu các trường tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTH) để kịp thời tháo gỡ./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lãnh đạo PGD (để báo cáo);
- Lưu.



Lê Văn Tấn